

BÀI TUYÊN TRUYỀN

VỀ CÔNG TÁC TUYÊN SINH SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Kính thưa toàn thể nhân dân, thưa các bậc phụ huynh trong toàn xã!
Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói :

"Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây;
Vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người".

Chỉ một lời nói của Bác đã chứa đựng tất cả trách nhiệm của mỗi chúng ta về thế hệ tương lai của đất nước. Là những người làm cha, làm mẹ, là cô giáo và cả XH hãy giành cho trẻ em tình yêu thương, sự chăm lo tốt nhất để trẻ có thể học tập, vui chơi và lớn lên trong môi trường giáo dục tốt nhất.

Kính thưa các bậc phụ huynh!

Trong những năm học qua trường mầm non Hoàng Diệu luôn nhận được sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong xã. Đặc biệt là sự đóng góp, hỗ trợ kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tạo cảnh quan môi trường sư phạm của các bậc cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm trong toàn xã. Đến nay cơ sở vật chất của nhà trường đã khang trang sạch đẹp, đáp ứng được yêu cầu giáo dục mầm non hiện nay.

Hướng đến ngôi trường hạnh phúc - " Nụ cười của bé - Hạnh phúc của cô" là phương châm luôn được trường MNHD định hướng và xây dựng.

Các cô giáo luôn cố gắng nỗ lực thay đổi từng ngày để hoàn thiện hơn từ những điều nhỏ nhất với mong muốn mang lại những cảm xúc tích cực, vui vẻ cho học trò của mình.

Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện trường Mầm non Hoàng Diệu đã có những kế hoạch hài hoà từ khâu nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục trẻ. Khi các con đến trường, các con không chỉ được các cô chăm sóc, bảo vệ mà còn được khám phá, tìm tòi và khơi nguồn sáng tạo mới.

Với lớp nhà trẻ các con được chăm sóc tỉ mỉ, ngày ăn 3 bữa: 1 bữa chính, 1 bữa xế, 1 bữa chiều theo đúng thực đơn và dinh dưỡng của các nhà dinh dưỡng nghiên cứu, ngoài ra các con còn bước đầu được làm quen với một số môn học ở mức đơn giản như về màu sắc, thế giới xung quanh, vận động, rèn luyện sự nhanh nhẹn của đôi mắt, sự khéo léo linh hoạt của đôi tay, đôi chân. Đặc biệt hơn cả với lứa tuổi này sẽ là thời điểm vàng cho các con phát triển ngôn ngữ, để tạo nền tảng cho các con ở các lớp tiếp theo.

Với lớp 3 - 4 tuổi các con lại được nâng cao hơn trong vai trò tự phục vụ, các môn học cũng đòi hỏi các con tự chủ hơn. Hay bước sang giai đoạn 4 - 5 tuổi, 5 - 6 tuổi là giai đoạn chuyển giao là nền tảng để các con bước vào lớp 1, các con đến trường tham gia các hoạt động làm quen với toán, làm quen chữ cái, hoạt

động tạo hình, âm nhạc, khám phá khoa học- khám phá xã hội và nhiều môn học bắt buộc khác. Ngoài học bằng chơi, học bằng trải nghiệm các con còn được học và thực hiện nội quy của trường lớp, được chăm sóc và cân đo chắm biểu đồ dinh dưỡng theo tháng, quý, được tham gia vào các ngày hội của trường. Và đặc biệt hơn cả ở môi trường này các con còn được tham gia những chuyến trải nghiệm dã ngoại vô cùng bổ ích đó là nền tảng, là kỹ năng sống, là hành trang để các con bước vào đời.

Quý phụ huynh thân mến! Đối với trẻ được đi học sớm trẻ sẽ tích cực thoải mái, tự tin, chủ động nhanh nhẹn, hoạt bát hơn trong giao tiếp và tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục. Đối với trẻ đi học muộn trẻ sẽ nhút nhát, thiếu tự tin và tiếp thu chậm hơn so với các bạn. Đáng lưu ý, sáng ngày đầu xuân năm mới đã có rất nhiều phụ huynh nhập học cho con tại trường, bởi đây là thời điểm khá phù hợp để các con đến trường vui chơi, học tập cùng cô và bạn. Nếu phụ huynh còn băn khoăn chưa biết nên chọn thời điểm nào để gửi con thì xin mời hãy đến thăm trường MNHD - Ngôi trường có bề dày thành tích cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, đầy sáng tạo nhiệt huyết để được thăm các hoạt động thực tế của các con tại trường cũng như được tư vấn về tuyển sinh.

Với tâm thế “ Bé vui khỏe - Cô hạnh phúc” nhà trường kính mong các bậc cha mẹ học sinh quan tâm đưa các cháu đến trường sớm, đúng độ tuổi để các cháu được hưởng sự chăm sóc, giáo dục phù hợp với lứa tuổi, góp phần phát triển toàn diện nhân cách cho các cháu ngay từ lứa tuổi Mầm non.

**Trường Mầm non Hoàng Diệu hân hoan chào đón Quý phụ huynh và các bé.
Hẹn gặp Quý phụ huynh và các bé tại trường MNHD - Nơi Trao yêu thương để Nhận hạnh phúc.**



NGƯỜI DUYỆT

Nguyễn Thị Mai

NGƯỜI VIẾT BÀI
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Khuyên

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ

Ngày phát: 20... và 21/02/2024 Số lần phát: ...02.....

T/M ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ